

บรรณานุกรมการแปล

สวัสดีครับ

วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ จัดทำเป็นฉบับรวมเล่มของปีที่ ๑๐ โดยรวบรวมวารสารโรงเรียนนายเรือ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ – ฉบับที่ ๔ ไว้ในเล่มเดียวกัน บทความต่าง ๆ ที่นำเสนอต่อท่านผู้อ่านมีเนื้อหาสาระเข้มข้นน่าสนใจเช่นเคย เริ่มด้วยบทความเรื่อง “ศึกษาการสีกร่อนของพื้นผิวโลหะต่างชนิดกันในน้ำทะเลเทียม โดย น.อ.สบสุข ลีละบุตร ทำการศึกษาการสีกร่อนของพื้นผิวโลหะต่างชนิดกันในน้ำทะเลเทียม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีของนักเรียนนายเรือ เกี่ยวกับ Oxidation Reduction Reaction” ต่อด้วยบทความเรื่อง ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – จีน ต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยไปจีน โดย ผศ.สมพร กิตติโสภาคกร และ นางสาววรรณสิริ วรรณวงศ์ นำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – จีน ต่อปริมาณการส่งออกทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต่อด้วยบทความเรื่อง KM ของโรงเรียนนายเรือ โดย น.อ.หญิง ผศ.ชนิษนาฏ รัตนพฤษ์ นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือเมื่อเข้าสู่ปีที่ ๔ และยังคงมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อไป

ต่อด้วยบทความเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราทุกคน เรื่องแรก **เคมีกับชีวิตประจำวัน ตอน สมดุลเกลือแร่ – สมดุลชีวิต** โดย น.อ.หญิง กิ่งแก้ว แก้วภรณ์ นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ของร่างกายมนุษย์ในความเข้มข้นที่เหมาะสม หากเกิดการเสียสมดุลอย่างกะทันหันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ และเรื่องที่ ๒ **การรักษามะเร็งโดยวิธีธรรมชาติ** โดย กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับต้นเหตุการเกิดโรคมะเร็งและวิธี (ที่อาจ) พิชิตมะเร็งได้

ต่อด้วยบทความเรื่อง **ตำบลที่โรงเรียนนายเรือ ละติจูด $๑๓^{\circ} ๓๖' ๓๒.๕๓''$ เหนือ ลองจิจูด $๑๐๐^{\circ} ๓๔' ๓๔.๔๑''$ ตะวันออก** โดย น.อ.วิหัย มณีพฤษ์ นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของตำบลที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือปัจจุบัน

ต่อด้วยบทความเรื่อง **อันเนื่องมาด้วยชื่อของกลุ่มประเทศต่าง ๆ** โดย น.ต.หญิง นภสัจันทร์ วีระประจักษ์ นำเสนอที่มาของการแบ่งชื่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก รวมทั้งความหมายที่แฝงอยู่ในชื่อนั้น ๆ

ต่อด้วยบทความเรื่อง **กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ** โดย น.อ.ผศ.อมรเทพ แก้วกสิกรรม นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งให้ความคุ้มครองประชาชน พลเรือนผู้บริสุทธิ์



ทุกคนที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ๑๖ ต่อด้วยการประเมินโครงการ ค่ายพัฒนาจิตสำนักคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม โดย น.อ.หญิง นางเยาว์ ศิริสนธิ ทำการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาจัดทำโครงการอื่น ๆ ต่อไป ๑๗ ต่อด้วยบทความเรื่อง **QA การประกันคุณภาพการศึกษา (๑)** โดย แผนกประกันคุณภาพการศึกษา (เพื่อพลาง) กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ นำเสนอข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๑๘ ต่อด้วยบทความเรื่อง **หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา** โดย ร.ต.สันติ งามเสริฐ นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ๑๙ ต่อด้วยบทความภาษาอังกฤษ เรื่อง **China's Rapid Economic Growth and Its Impact on Southeast Asia** โดย น.ต.หญิง ปภาพร กล่อมศิริ นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐ ต่อด้วย **ศัพท์เฉพาะทางการวิจัย (๑๒)** โดย น.อ.หญิง ดร.ประอร สุนทรวิภาต แนะนำศัพท์เฉพาะทางการวิจัย เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเชิงพัฒนา ๒๑ และสุดท้าย **ข่าวนายเรือ** โดย กองบรรณาธิการ วารสารโรงเรียนนายเรือ นำเสนอกิจกรรมและข่าวต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรือในช่วงที่ผ่านมา และพบกันใหม่.....สวัสดีครับ

บรรณาธิการ